

เป็นทุกอย่างให้แล้ว ตำรวจ สภ.ปัว จ.น่าน รับแจ้งให้ช่วยจับ “เชียด” ออกจากห้องน้ำประชาชน

เฟซบุ๊ก สภ.ปัว จ.น่าน เผยภาพเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ปัว รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องน้ำ ให้ช่วยมาจับออกไปที่ โดยสิ่งที่อยู่ในมือตำรวจในภาพ คือ “เชียด” ข้อความระบุว่า โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปัว ได้ดำเนินช่วยเหลือประชาชนมีสัตว์ (เชียด) อยู่ในห้องน้ำและได้ดำเนินการนำสัตว์ (เชียด) ปลอยคืนสู่ธรรมชาติ โปสเตอร์ดังกล่าวถูกแชร์ไปจำนวนมาก มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะขำขันอย่างล้นหลาม และชื่นชมนายตำรวจที่ไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะทุกข์ของประชาชนคือเรื่องใหญ่เสมอ

ไม่ได้จับแต่ผู้ร้าย จับเชียดก็ต้องทำ สุดประทับใจ ตำรวจไทยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ชาวบ้านโทรแจ้ง 191 เรียกให้มาช่วยจับ 'เชียด' ก็มา โดยมีคลิปบันทึกนาทิตำรวจ 2 นาย มาที่บ้านของชาวบ้านที่โทรแจ้ง ให้ตำรวจมาช่วยจับเชียด ที่ขวางทางขึ้นบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านไม่กล้าขึ้นบ้าน จึงต้องขอให้คุณตำรวจช่วย ซึ่งคุณตำรวจก็สามารถจับมันออกไปได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที

โดยระบุ "ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไร ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ เชียดขวางทางขึ้นบันไดบ้าน แจ้ง 191 ให้มาช่วยจับเชียดออก บริการประทับใจจริงๆ" ต่อมา ร.ต.ต.สินธุ์ เลพล รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองหนองคาย เล่าว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 191 ว่ามีประชาชนเป็นผู้หญิงอยู่ในชุมชนดอนมน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะมีตัวปาด (เชียด) เกาะอยู่บนไต่ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการลาดตระเวนอยู่ใกล้ ๆ ที่เกิดเหตุ จึงพร้อมด้วยตำรวจคู่บัดดี้ ไปดู พอไปถึงผู้หญิงก็รออยู่หน้าบ้าน เห็นรถตำรวจก็ควักมือเรียก พอตำรวจเข้าไปก็ไปเจอตัวปาด อยู่บนไต่ขั้นที่ 3 จึงได้จับออกมาปล่อยออกนอกบ้าน ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ขอบคุณตำรวจ ถ้าตำรวจไม่มาก็คงขึ้นบ้านไม่ได้ ยินยันทำรวจพร้อมดูแลประชาชน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ว่าเหตุเล็กเหตุน้อย ต้องรีบไปดูแล ตามนโยบายดูแลประชาชนให้ดี แม้ว่าตึกตื้นที่ยังคืนก็ต้องดูแล เป็นงานบริการประชาชนที่ตำรวจต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกเหตุ ก่อนหน้านี้มีตุ๊กแกอยู่ในหอพัก ก็ได้ไปช่วยจับ ถือเป็นงานในหน้าที่ ยินดีให้บริการประชาชนทุกคน

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : โทนคระแอส <https://shorturl.asia/ZuNU3>